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Hver tók ákvörðun um að fara í snappverkefnið Hverfið mitt og greiða áhrifavöldum fyrir? 
Hvernig voru áhrifavaldarnir valdir? Var einhvers konar samkeppni um valið eða voru þeir 
haldvaldir? Hvað hefur verið miklu fjármagni í verkefnið og hvað hefur hver og einn fengið 
greitt? Hvað hefur verkefnið staðið yfir í mörg ár? Hafa áhrifavaldar fengið borgað fyrir 
önnur átaksverkefni og í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga?


